

# สหรัฐฯ วุ่นวายอิหร่าน น้ำมันขึ้นหรือลง ?

## ดอกเงิน

> นายเกลือกิน เกลือไอ้

93

**ข**ณะที่เศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัว ไทยส่งออกสูงสุดใน 6 ปี แต่พอไตรมาสที่ 4 ของปีที่ผ่านมา ยอดส่งออกก็ลดลงจนต่ำกว่าปีเดียวกันของปีก่อนหน้าแล้ว และแนวโน้มก็ยังไม่ดีนัก เพราะเศรษฐกิจโลกจะชะงักอยู่กับราคาน้ำมันดิบที่ต่ำเกินไป

สมมติว่าราคาน้ำมันดิบที่ต่ำเกินไปจะทำให้พลังงานทดแทนมากขึ้น ทว่าก็ยังมีความเสี่ยงที่ต้นทุนจะสูงขึ้น

เพราะยังต้องพึ่งพาน้ำมันไม่ต่ำกว่า 43% ของพลังงานที่ใช้กันอยู่ โดยหนักไปที่อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ท่องเที่ยวและบริการ

ราคาน้ำมันดิบมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจในหลายด้าน โดยที่กังวลไปก่อนหน้านี้คือ ยอดส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรจะลดลง เพราะเมื่อราคาน้ำมันดิบถูกลง ค่าใช้จ่ายในการขนส่งก็จะถูกลง ทำให้ราคาสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรจะถูกลงด้วย

ทั้งนี้เพราะ ทุกๆ 1 ดอลลาร์ที่ลดต่ำกว่าเส้น 70 ดอลลาร์ หมายถึงการบริโภคของโลกเพิ่มขึ้น 90 เซนต์

ปีนี้ คาดว่าราคาน้ำมันดิบโลกจะเคลื่อนไหว ขึ้น-ลง ที่เส้น 70 ดอลลาร์สหรัฐฯ ตลอดปีในภาวะปกติ

โดยนับแต่ปีที่แล้ว (Y to Y) ราคาน้ำมันดิบโลกลดลงถึง 65% โดยเฉลี่ย

แต่ถ้าหากเกิดสงครามรุนแรง ไม่ว่าจะส่วนไหนของโลก ราคาน้ำมันดิบจะเขยิบขึ้นทันที

อย่างช่วงกองทัพพันธมิตรสหรัฐฯ-ฝรั่งเศส-อังกฤษ รวมหัวกันถล่มซีเรียเมื่อสัปดาห์ก่อน เป็นต้น ราคาน้ำมันดิบชนิดเบาพุ่งจาก 65-67 ดอลลาร์ไป 71 ดอลลาร์ทันที

แต่พอ 3 วันต่อมา ท่าทีของสหรัฐฯ ลดความแข็งแกร่งลงจนเชื่อว่า สงครามไม่ยืดเยื้อ ราคาก็ชะลอลงมาระดับเดิม

ครั้งนี้ก็เช่นกัน เมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ประกาศถอนตัวจากข้อตกลงนิวเคลียร์ที่ผ่อนปรนให้อิหร่านจากการถูกชาติ P5+1 คว่ำบาตรกรณีส่งออกน้ำมันดิบโลกคิดตัวทะเล 70

แต่พอผ่านมาแค่วันเดียว ปฏิกริยาของชาติกลุ่ม P5+1 ที่เหลือ อันได้แก่ รัสเซีย จีน อังกฤษ ฝรั่งเศสและเยอรมนีสงบนิ่ง ไม่เอาด้วยกับสหรัฐฯ ราคาก็กลับดึงลงมาเป็นการปรับตัวที่รุนแรงถึง 2.4%

ะด้านส่งออกที่มีความสัมพันธ์กับอุตสาหกรรม

กระทำ

ชาติส่ง

เกินเพิ่มขึ้นจนราคาถูกลง

สหรัฐฯ มีปริมาณสำรองน้ำมันดิบจากแหล่งหินเชล (shale oil) มากที่สุดในโลกและเป็นผู้ผลิตน้ำมันดิบรายใหญ่ใน 10 อันดับแรกของโลก ย่อมจะได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันดิบลดลงไม่ต่างไปจากกลุ่มชาติโอเปค

แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าทุกครั้งที่มีการทำสงครามหรือการเผชิญหน้าทางทหาร สหรัฐฯ จะมีกำลังผลิตน้ำมันส่วนเกิน



เพิ่ม อย่างผิดพลาดทุกที  
 อย่างครั้งนี้เช่นกัน มีตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐฯ  
 เวเนซุเอลา สูงกว่าปกติถึงเท่าตัวคือ 6.2 ล้านบาร์เรล  
 ของประเทศตกอยู่ในสงคราม  
 พอทรีมปีประกาศ จะจัดการกับอิหร่านเท่านั้น ราคา  
 ในยุคที่  
 น้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส ที่เป็นเกรดมาตรฐานในการคำนวณราคา  
 พุ่ง  
 ว่าจะทำให้ชาวจีนขึ้นทันที 4% ด้วยรายได้จากน้ำมันโลกเช่นชาติ  
 อาหรับในกลุ่มโอเปกที่ใช้แต่เท่านั้น ดัชนีราคาหุ้นกลุ่มพลังงานพากันทะลุเพดาน  
 แต่เมื่อ  
 ตามีราค่าน้ำมันขึ้นที่  
 อาระเบียเป็นพี่ใหญ่ เป็นไม้เบื่อไม้  
 เมากับ  
 ยิ่งทางการเมืองระหว่างประเทศใน  
 ตะวันออกกลางและในความร่วมมือในการจำกัดกำลังผลิต  
 น้ำมันดิบจะประชุมกันเพื่อพิจารณาตกลงผลิตในเดือนกรกฎาคม  
 ประเทศ เงินขอ  
 นี้ที่เรียนหา ไม่มีชาติไหนรับ เติระรูจก็ทั้งยับเยิน  
 การที่แนวโน้ม  
 หากสหรัฐฯ ยังมีท่าที่เช่นนี้ อิหร่านก็จะใช้เป็นข้ออ้างใน  
 โลกเพิ่มขึ้นตั้ง การไม่ปฏิบัติตามมติของโอเปก  
 จึงมีความเป็นไปได้สูงหากเป็นไปตามคาดการณ์นี้ ึ่งการตลาดน้ำมันดิบโลก  
 เชื่อว่าราคาน้ำมันดิบมีแนวโน้มจะลดลงไม่ต่างไปจากปีที่แล้ว คือ  
 25-65%  
 ระดับราคาที่น่าจะเป็ก็คือ 60-65 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

ผู้สันหัตการณีน้ำมันบางรายถึงกับทำนายว่า ราคาน้ำมันดิบ  
 โลกอาจจะลดลงไปต่ำกว่า 50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลด้วยซ้ำไป

ซุเอลา ถูกกว่าน้ำมันดิบ ต้นทุนผลิตในทุกอุตสาหกรรมถูกกว่าชาติ  
 อื่นๆ ทั้งโลก อันจะทำให้สินค้าของชาติเขาเป็นที่ต้องการของทั่ว  
 โลกนั้น กลับไม่เป็นไปตามที่พูด  
 เพราะมีแต่น้ำมัน แต่ขายไม่ได้ เงินสกุลแข็งๆไม่ไหลเข้า  
 ระดับ 1-2-3 ดอลลาร์ต่ำกว่าจากเส้น 70 นั้น อาจกระตุ้นการ  
 บริโภคได้ดี  
 แต่ถ้าต่ำมากๆ ก็อาจจะเจอผลสะท้อนกลับทางลบ เพราะ

ผู้บริโภคมียางเลือกมากขึ้น	อง
ทุเรียนที่สุกของส่ง	อง
บาท อาจจะเหลือแค่ 30-40	ก

ที่นำจับตาก็ือน้ำมันดิบจากเวเนซุเอลา ที่มี  
**ออกราคา** **ดิบสวนนี้โลกมีผลละ 87** สามารถผลักดันให้  
**บาทก็ได้** ลักสุดตลาดโลกได้ ก็จะเป็นตัวจุดราคาน้ำมัน